

Số: /BC-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 20/HĐND-VP ngày 07/01/2023 của HĐND tỉnh; Báo cáo số 540/BC-MTTQ-BTT ngày 30/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV.

Sau khi nhận được các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã có Công văn số 395/UBND-TH ngày 09/02/2023 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung khẩn trương giải quyết các kiến nghị của cử tri, đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả như sau:

A. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THEO CÔNG VĂN SỐ 20/HĐND-VP NGÀY 07/01/2023 CỦA HĐND TỈNH

I. VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

1. Cử tri huyện Tân Uyên

1.1. Cử tri bản Pắc Ta, xã Pắc Ta đề nghị: UBND tỉnh xem xét, đổ bê tông bờ kè vị trí từ đầu cầu suối Chợ vào bản Pắc Ta để bảo vệ khu dân cư và cải thiện cảnh quan môi trường khu trung tâm xã (chiều dài khoảng 400m).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, do điều kiện nguồn vốn hạn chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với huyện Tân Uyên nghiên cứu, tham mưu bổ sung vốn theo quy định nếu có nguồn phù hợp và khả năng cân đối vốn.

1.2. Cử tri xã Nậm Sỏ kiến nghị: Hiện nay nhiều điểm bưu điện văn hóa xã hoạt động không hiệu quả, có nơi đã ngừng hoạt động. Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, yêu cầu Bưu điện tỉnh rà soát, xây dựng phương án hoạt động hiệu quả, tránh để lãng phí các điểm bưu điện văn hóa xã.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong thời gian vừa qua, Bưu điện tỉnh đã tiến hành rà soát, sửa chữa một số điểm bưu điện văn hóa xã để đảm bảo điều hoạt động, trong đó có điểm bưu điện văn hóa xã Nậm Sỏ đã được sửa chữa xong và đưa vào khai thác sử dụng. UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, yêu cầu Bưu điện tỉnh rà soát, xây dựng phương án hoạt động hiệu quả, tránh để lãng phí các điểm bưu điện văn hóa xã theo kiến nghị của cử tri.

II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri huyện Phong Thổ

1.1. Cử tri các xã của huyện Phong Thổ kiến nghị: Hiện nay, việc thanh toán tiền công tiêm phòng vaccine do chủ gia súc chịu trách nhiệm chi trả cho cán bộ thú y. Tuy nhiên, do đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều hộ không có tiền trả công tiêm nên từ chối tiêm phòng. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét có chính sách hỗ trợ tiền công tiêm phòng vaccine cho người trực tiếp thực hiện việc tiêm vaccine cho gia súc.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay tỉnh không có chính sách hỗ trợ tiền công tiêm phòng, đề nghị UBND huyện Phong Thổ tiếp tục vận động, tuyên truyền Nhân dân xã hội hóa công tiêm phòng.

1.2. Cử tri xã Nậm Xe kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh - Chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 130 đoạn qua xã Nậm Xe và các đơn vị liên quan sớm chi trả tiền đền bù cho 06 hộ dân của bản Dền Thàng (Tản Chin Lèn, Tản A Ngoan, Lý A Lở, Lý Chin Sài, Lý A Thuận, Tản Văn Tiến) có diện tích đất xen canh bên xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đã được kiểm đếm thu hồi nhưng chưa đền bù.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Tam Đường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tam Đường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh sớm hoàn thiện, phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng và các cơ sở pháp lý khác để sớm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho 06 hộ dân của bản Dền Thàng cũng như các hộ dân khác theo kiến nghị cử tri.

2. Cử tri xã Mường Tè, huyện Mường Tè kiến nghị: Xã Mường Tè đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng điều kiện còn nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, kiến nghị Chính phủ có chính sách thu hút, hỗ trợ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang đến công tác tại xã khu vực I

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan kiến nghị cấp cáo thẩm quyền phù hợp theo kiến nghị của cử tri.

III. LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng di dời cột sóng của nhà mạng Vietnamobile hiện nay không hoạt động ra khỏi khu dân cư để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Cột phát sóng của Vietnamobile tại khu dân cư bản Ngọc Lại, xã Phúc Khoa được xây dựng theo GPXD số 11/UBND-CT ngày 13 tháng 11 năm 2009 cấp bởi UBND huyện Tân Uyên. Do tình hình hoạt động kinh doanh của Vietnamobile tại địa bàn này trong khoảng thời gian gần đây không tốt nên Vietnamobile đã tạm ngừng phát sóng trạm này. Vietnamobile luôn chấp hành các quy định trong quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì, bảo dưỡng công trình trạm viễn thông (định kỳ 6 tháng 1 lần). Đối với trạm này, lần bảo trì, bảo dưỡng gần nhất là ngày 16/01/2023, vì vậy, đến thời điểm hiện tại, trạm BTS này không có nguy cơ sụp đổ, đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của người dân xung quanh

2. Cử tri bản Nậm Vạc 1, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục có ý kiến với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan sớm giải quyết vấn đề đăng ký hộ tịch, quốc tịch đối với 20 hộ dân bản Nậm Vạc 1.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quốc tịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết nội dung đề nghị giải quyết tình trạng quốc tịch của các hộ dân bản Nậm Vạc 1, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn ngay sau khi nhận được đơn đề nghị của các hộ dân. Theo đó, ngày 03/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Công an và một số các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành làm việc trực tiếp với các hộ dân bản Nậm Vạc 1 để khảo sát, kiểm tra thực tế về tình trạng đăng ký hộ tịch, xác định quốc tịch của các hộ dân có đơn đề nghị để đề xuất phương án xử lý. Tại buổi làm việc đồng chí lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã có ý kiến “đề nghị phải họp thống nhất liên ngành và báo cáo lãnh đạo 2 Bộ để trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan của Đảng

để có chủ trương, định hướng giải quyết”. Sau buổi làm việc, Sở Tư pháp đã lập danh sách các hộ dân cùng toàn bộ các hồ sơ, tài liệu có liên quan để đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến, có văn bản hướng dẫn thủ tục nhập quốc tịch đối với các công dân.

Tiếp đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành Công văn số 12/STP-HCBTTP ngày 19/5/2022 gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc đề nghị giúp đỡ rà soát, kiểm tra về trình tự, thủ tục giải quyết tình trạng quốc tịch của các hộ dân bản Nậm Vạc I đề nghị Bộ Tư pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết và thông báo kết quả về địa phương thực hiện. Đồng thời, tại Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 23/6/2022 việc triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết liên quan trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành văn bản hướng dẫn trong việc giải quyết tình hình đăng ký hộ tịch, quốc tịch cho nhóm dân cư yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa nhận được văn bản trả lời, hướng dẫn của Bộ Tư pháp đối với các kiến nghị nêu trên. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận các kiến nghị của các cử tri, tiếp tục có ý kiến với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan sớm giải quyết vấn đề về đăng ký hộ tịch, quốc tịch đối với các hộ dân bản Nậm Vạc 1.

B. VỀ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI THEO BÁO CÁO SỐ 540/BC-MTTQ-BTT NGÀY 30/01/2023 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQ TỈNH

I. VỀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

1. Cử tri huyện Mường Tè

Cử tri xã Tá Bạ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu khảo sát lắp đặt thêm cột điện kéo điện lưới cho 13 hộ ở bản Lò Mé Lè Giàng và các hộ gia đình ở bản Tá Bạ tại khu vực phía trên ta luy đường vào bản Vạ Pù và một số hộ bên Phú Thơ thuộc bản Tá Bạ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Trung tâm Bản Lò Mé Lè Giàng (Giàng) đã được cấp điện lưới Quốc gia từ năm 2015, hiện tại có 11 hộ, 47 nhân khẩu chưa được cấp điện (*do di dân, tách hộ, sống xa bản và đường dây hạ thế sau trạm biến áp Lè Giàng khoảng 450m chưa được cấp điện*). Trung tâm Bản Tá Bạ đã được cấp điện lưới Quốc gia từ năm 2015, khu vực phía trên ta luy đường vào bản Vạ Pù hiện có 15 hộ, 74 nhân khẩu chưa được cấp điện (*đây là những hộ dân sinh sống rải rác xa bản và đường dây hạ thế sau trạm biến áp Tá Bạ khoảng 250m - 500m*).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp thu kiến nghị của cử tri, giao Công ty Điện lực Lai Châu lập phương án đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2025; giao Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè tiếp tục rà soát các điểm dân cư mới thành lập do chia tách hộ chưa được cấp điện để huy động, bố trí các nguồn lực đầu tư lưới điện cho nhân dân; đối với các khu vực có ít hộ dân sinh sống, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự bố trí kinh phí kéo điện từ sau công tơ về nhà, Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình người dân thực hiện để đảm bảo an toàn.

- Qua kiểm tra thực tế của Công ty Điện lực Lai Châu cùng với chính quyền địa phương, các hộ dân ở khu vực Phú Thờ thuộc bản Tá Bạ đều đang sử dụng điện lưới quốc gia an toàn, ổn định và người dân không có ý kiến gì về việc cung cấp điện.

2. Cử tri huyện Than Uyên

Cử tri bản Mè, xã Ta Gia: Tại bản Mè có hang động Thẩm Póng được UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh từ năm 2016. Tuy nhiên, từ khi được công nhận đến nay cũng chưa được đầu tư, đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư để hang động phát huy hiệu quả của di tích.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Quần thể hang động Bản Mè (Hang Thẩm Póng) tại Bản Mè, xã Ta Gia, huyện Than Uyên được UBND tỉnh công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh năm 2014 (tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh).

Để phát huy hiệu quả giá trị của di tích Quần thể hang động Thẩm Póng đề nghị UBND huyện Than Uyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phát huy giá trị của di tích, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn lực phù hợp để bảo vệ, tu bổ di tích danh lam thắng cảnh Hang Thẩm Póng

3. Cử tri huyện Phong Thổ

- **Cử tri xã Vàng Ma Chải:** Đề nghị Sở Giao thông Vận tải yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa nâng cấp tuyến đường Đào San - Sì Lở Lầu kịp thời bổ sung kè chống sạt lở khi đào đất ở taluy dương có nguy cơ làm sạt lở đường bê tông tại 03 điểm (bản Nhóm I có 01 điểm, bản Nhóm II có 02 điểm) để không làm mất đường bê tông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân bản Nhóm I, bản

Nhóm II.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND xã Vàng Ma Chải tiến hành kiểm tra hiện trường ngày 30/01/2023, kết quả:

Hiện trạng tại 03 vị trí có đường bê tông lên bản đi song song với Đường tỉnh 132, qua kiểm tra đỉnh taluy dương của Đường tỉnh 132 (tiếp giáp mép ngoài đường bê tông lên bản) vẫn ổn định không có hiện tượng sạt lở làm ảnh hưởng đến đường bê tông. Do đó, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp theo dõi, nếu có hiện tượng sạt lở gây ảnh hưởng mất an toàn giao thông thì kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh phương án khắc phục.

- Cử tri xã Đào San đề nghị Công ty Điện lực Lai Châu:

+ Có phương án di chuyển 01 cột điện trong khuôn viên Đồn Công an Đào San (xảy ra hiện tượng chạm điện vào những ngày mưa rất nguy hiểm) ra ngoài khuôn viên để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Vị trí cột điện nằm trong khuôn viên trụ sở đồn Công an Đào San hiện tại đang vận hành bình thường, chiều cao dây dẫn trên 4,5m, không có hiện tượng chạm chạm, mất an toàn.

Đây là công trình điện đã được đầu tư xây dựng trước khi xây dựng đồn công an Đào San, về lâu dài để đảm bảo mỹ quan, đề nghị Công an huyện Phong Thổ bố trí kinh phí, đề nghị với UBND huyện Phong Thổ làm thủ tục thu hồi đất, cấp lại đất để di chuyển vị trí cột điện trên. Giao Công ty Điện lực Lai Châu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện di chuyển.

+ Xem xét, bố trí thêm cột điện trong bản Sẻnh Sảng A (có khoảng 32 hộ U Ní Chải) để đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, hiện cột điện trong bản quá xa nhà ở, một số hộ dân dùng cây để đỡ dây điện kéo qua mái nhà, gây nguy hiểm cho người dân; quan tâm tăng hiệu năng sử dụng điện tại bản Sẻnh Sảng B có 12 hộ dân tách ở khu tái định cư đã có điện thấp sáng nhưng đường dây tải điện nhỏ, điện sử dụng yếu.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Trạm biến áp Sẻnh Sảng A được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành năm 2013 thời điểm xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân. Hiện tại các hộ dân di chuyển, tách hộ, sinh sống sát đường liên bản phía đầu bản Sẻnh Sảng A, cách xa vị trí cột cuối của đường dây khoảng trên 600 mét, hiện tại nhân dân sử dụng điện đang đầu tư kéo dây sau công tơ về các gia đình, sử dụng

hệ thống cột gỗ, cột sắt để nâng đỡ dây. Theo quy định của Luật Điện lực thì phân đường dây từ sau công tơ điện về các hộ sử dụng điện là thuộc phần tài sản của khách hàng, do khách hàng đầu tư và có trách nhiệm quản lý, bảo quản. Giao Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo, kiểm tra đảm bảo an toàn mới được cấp điện cho Nhân dân.

- Về điện sử dụng yếu: Giao Công ty Điện lực Lai Châu tiếp thu ý kiến của cử tri bản Sẻnh Sàng A, Sẻnh Sàng B, chủ động báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chấp thuận bố trí nguồn vốn phù hợp đưa vào dự án đầu tư giai đoạn 2024 -2025; giao Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ tiếp tục rà soát các điểm dân cư mới thành lập do chia tách hộ chưa được cấp điện để huy động, bố trí các nguồn lực đầu tư lưới điện cho nhân dân; đối với các khu vực có ít hộ dân sinh sống, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự bố trí kinh phí kéo điện từ sau công tơ về nhà, Công ty Điện lực Lai Châu chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình người dân thực hiện để đảm bảo an toàn.

4. Cử tri huyện Nậm Nhùn

Cử tri bản Huổi Mẩn, xã Nậm Chà: Nhân dân bản Huổi Mẩn có đất sản xuất bị quy hoạch vào rừng phòng hộ từ năm 2007 và năm 2012. Tuy nhiên, hiện nay Nhân dân đang thiếu đất để sản xuất, số tiền dịch vụ môi trường rừng không đủ để trang trải cuộc sống, Nhân dân có nhu cầu lấy lại đất để sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh có phương án chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất để Nhân dân có đất sản xuất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về quá trình thực hiện xây dựng quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Lai Châu

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tư vấn đã tiến hành làm việc với chính quyền địa phương (gồm UBND cấp huyện và UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh để thống nhất nội dung trước khi triển khai thực hiện rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng tại thực địa. Kết quả rà soát quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Lai Châu (trong đó có xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn) đã được đơn vị tư vấn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc thống nhất với chính quyền địa phương trước khi trình UBND tỉnh Lai Châu xem xét, quyết định phê duyệt.

Như vậy việc thực hiện Quy hoạch lại ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được đơn vị tư vấn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện đảm bảo đúng trình tự, các bước theo đề cương dự toán và hướng

dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đối với ý kiến kiến nghị của cử tri: Ý kiến kiến nghị của cử tri bản Huồi Mẩn nêu trên, chưa thể hiện được vị trí, địa điểm, diện tích và hiện trạng sử dụng đất đối với khu vực kiến nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Nậm Nhùn yêu cầu cơ quan chuyên môn tiến hành làm việc trực tiếp với cử tri bản Huồi Mẩn để xác định cụ thể vị trí, địa điểm, diện tích và hiện trạng sử dụng đất khu vực cử tri kiến nghị; thực hiện đối chiếu vị trí cử tri kiến nghị với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và quy định của pháp luật khác có liên quan để giải quyết, trả lời cử tri.

II. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

1. Cử tri huyện Nậm Nhùn

Cử tri trường Tiểu học Nậm Manh, xã Nậm Manh: Tại Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về quy định các khoản thu dịch vụ các khoản thu hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết, nhà trường nhận thấy bất cập là học sinh bậc tiểu học quá nhỏ, các em không tự lo, quản lý được đồ dùng cá nhân, nhà trường phải lo cho các em từ việc ăn, ở sinh hoạt, học hành và mua sắm bảo quản các loại tài sản vật dụng, nhu yếu phẩm cho các em như: Xà phòng, dầu gội, kem đánh răng và các vật dụng khác... Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bổ sung thêm danh mục nhu yếu phẩm khác phục vụ cho học sinh bán trú tiểu học để phù hợp với thực tế.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu quy định tại Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh là những khoản thu cơ bản, thiết yếu, nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh.

Mặt khác đối với đối tượng học sinh đã được hưởng các chính sách hỗ trợ của chính phủ (Nghị định 116/2016/NĐ-CP; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP; NĐ 81/2021/NĐ-CP...) không quy định chi tiết cụ thể đến vật phẩm sử dụng cho cá nhân như: “Xà phòng, dầu gội, kem đánh răng”. Những vật phẩm này đều do cá nhân (phụ huynh) tự mua sắm.

Tuy nhiên như cử tri đã nêu thực tế nhà trường có phát sinh các khoản chi “Xà phòng, dầu gội, kem đánh răng và các vật dụng khác...” Nhà trường căn cứ khoản 1, 2, 3 Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức, triển khai thực hiện.

III. VỀ LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri huyện Phong Thổ

Cử tri các xã kiến nghị tỉnh xem xét kiến nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ quy định mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe mô tô, xe máy vì không đảm bảo quyền lợi cho người mua. Cử tri cho rằng việc quy định mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe mô tô, xe máy còn nhiều bất cập, bảo hiểm là hợp đồng dân sự nên để người dân tự nguyện mua bảo hiểm thay vì bắt buộc. Đây cũng không phải cơ sở để đảm bảo cho người tham gia lưu thông được an toàn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo cơ quan liên quan kiến nghị cấp có thẩm quyền phù hợp theo kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri Thành phố Lai Châu

Cử tri tổ dân phố số 5, phường Quyết Tiến: Hiện tại, thành phố Lai Châu có 02 tuyến đường trục chính là tuyến đường 58m và tuyến đường quốc lộ 4D (cũ). Tuy nhiên, đường 4D nhỏ, lại đông dân cư, các xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu nặng vẫn đi lại nhiều trên tuyến đường này gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có giải pháp đặt biển hạn chế lưu thông đối với xe trọng tải lớn theo khung giờ trên quốc lộ 4D (cũ) hoặc phân luồng chỉ dẫn các xe lưu thông trên đường 58m để đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Theo nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên theo Luật Giao thông đường bộ và quy định quản lý của Tỉnh, tuyến đường Quốc lộ 4D (cũ) thuộc UBND thành phố đang trực tiếp quản lý, bảo trì; do vậy UBND thành phố có trách nhiệm rà soát các vị trí cần cấm biển hạn chế, khung giờ hạn chế đối với xe trọng tải lớn, đồng thời xin ý kiến UBND tỉnh chấp thuận, cho phép triển khai thực hiện lắp đặt.

- Đối với việc phân luồng giao thông trên đường 58m (đoạn tuyến được Bộ Giao thông Vận tải ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu quản lý, bảo trì) và Sở Giao thông Vận tải đang chuẩn bị triển khai thực hiện theo Quyết định số 3757/QĐ-TCĐBVN ngày 23/9/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Lai Châu;
- V, C (tham mưu, đôn đốc);
- Lưu: VT, Th6.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hà Trọng Hải